

## NÂNG CAO CHẤT LÖÖNG, HIỆU QUẢ TÖI PHEÁ BÌNH VÀ PHEÁ BÌNH THEO TÖ TÖÖNG HOÀ CHÍ MINH TRONG NĪEU KIẾN HIỆN NAY

**PHÁM TUÁN ANH<sup>(\*)</sup>**

**T**rong tö tööng Hoà Chí Minh, töi pheá bình và pheá bình nõöc xem là nguyên tác, quy luật phát triển của Năng, là biến pháp tốt nhất nên cũng có sự hoàn kết, thống nhất trong Năng và lao công cũnăc löc nên rèn luyện cần bỏ năng viên nam làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng công hoàn kết nói bộ hơn. Người khác nói: “Đạo coi mai, mỗi sắc. Vàng coi trui, mỗi trong. Nõöc coi lọc, mỗi sạch. Người coi töi pheá bình mỗi tiến bộ Năng cũng thế”<sup>(1)</sup>.

### **Tại sao phải töi pheá bình và pheá bình?**

Töi pheá bình là cải thiện töi nănh giải phóng mặt mình, mặt yếu của bản thân nên phát huy ầu năem, sửa chữa khuyết năem, cũng nhö phải töi soi gông, rửa mặt hàng ngày. Hôn nữa, nếu biết töi pheá bình tốt thì mỗi pheá bình người khác tốt nõöc. Người luôn nhắc nhöi yếu cầu mỗi cần bỏ năng viên phải “Luôn luôn töi kiếm năem, töi pheá bình, những lỗi mình năi nói, những việc mình năi làm, nên phát triển năem hay của mình, sửa năi khuyết năem của mình”. Pheá bình là việc tham gia góp ý kiến, vạch rõ ầu năem, khuyết

năem của người khác. Mục đích cuối cùng của töi pheá bình và pheá bình, theo Chủ tịch Hoà Chí Minh là “cố nên phát huy ầu năem, sửa chữa khuyết năem, nên tö tööng và hạnh năng năng hơn” và “cố nên giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. cố hoàn kết và thống nhất nói bộ”<sup>(2)</sup>.

Trong hoạt năng thực tiến, ai cũng coi ầu, coi khuyết, và cũng không ai tránh khỏi khuyết năem, hôn nữa coi làm việc mỗi coi khuyết năem. V.I. Lenin năi nói: “Người thông minh không phải là người không mắc sai lầm”. Năem quan trọng là phải mình dân công khai töi pheá bình, dám nhìn nhận cái sai, cái yếu của mình. Khi nõöc người khác pheá bình phải vui vẻ tiếp thu với thái năi thöc sự cầu thö chöi không phải chæ nhận lỗi qua loa hoặc tìm cách bao biện cho khuyết năem của mình. Khi pheá bình người khác phải thái sự khách quan, công tâm, xây dựng và năng mөc, chöi không phải “yếu nên tốt, ghét nên xấu”, “chuyên bèi xẻ ra to”. Pheá bình không chæ dừng lại ầu việc vạch ra khuyết năem mà còn phải năi ra biện pháp khác phục, sửa chữa nên giúp nhau cùng tiến bộ Năi chính là thái năi vàn hơn trong töi pheá bình và pheá bình.

Tính nhận văn trong töi pheá bình và pheá bình chính là việc nêu ầu năem, vạch khuyết năem

<sup>(\*)</sup>ThS., Giảng viên Khoa Măc – Lenin, Học viên Kỹ thuật quản số, Bộ Quốc phòng.

<sup>(1)</sup> Hoà Chí Minh. *Toán tập*. t.6. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.209.

<sup>(2)</sup> Hoà Chí Minh. *Sđd*, t.4, tr.442.

của mình trước và nếu ông niệm, vách khuyét niệm của ông chỉ mình sau; dù là "xét", "kiếm niệm" hay "pheá bình" người khác, thì người coi khuyét niệm nội cũng là ông chỉ mình, chồi không phải kết thúc hay nở rộ. Cho nên, một mặt là để sửa chữa cho nhau, một mặt là để khích nhau, "bắt chồi" nhau, cùng tiến bộ mãi. Người coi ông niệm thì phải cố gắng phát huy, vốn lên không ngừng; người coi khuyét niệm, bỏ pheá bình thì phải vui lòng nhận rõ để sửa chữa. Tội pheá bình và pheá bình sẽ không gây nên chỉ hoặc oán ghét nhau.

Tội pheá bình và pheá bình là cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới. Do nội Chủ tịch Hoà Chí Minh nhắc nhở "Cần niệm việc, khuyến khích làm cho phần tốt phát huy nảy nở còn những thói hư tật xấu không có hại sinh sôi mà mất dần đi. Muốn vậy, phải thường xuyên sửa dưỡng tội pheá bình và pheá bình, phải coi nội như việc rửa mặt hàng ngày vậy"<sup>(3)</sup>. Pheá bình "là thang thuốc hay nhất" để sửa chữa khuyét niệm, "ông niệm nhất nhìn thêm lên và Ngài ta nhất nhìn thẳng lối". Khi cần bỏ niệm việc coi khuyét niệm mà không chừa ra để hồi sửa chữa nhờ thế là "hải người", là một khuyét niệm rất to, nhờ thế là thiếu đi tính niệm, tính chiếu sáng của người công sản. Hải quả của việc coi nhẹ, buông lơi pheá bình sẽ dẫn tới: "Sỏi pheá bình, cũng nhờ coi bệnh mà gia tăng bệnh. Không dám uống thuốc. Nếu nên nói bệnh ngay càng nặng, không chết "cũng là lợi quả dũa"<sup>(4)</sup>.

Niệm cô, phòng pháp pheá bình phải thân ái, trong sáng, thăm dò tính nhận biết. Theo Người, "Ta phải biết cách pheá bình sáng suốt, khôn khéo, nhờ chiếu tâm gương cho mỗi người soi thấu những khuyét niệm của mình, để tôi mình sửa chữa"<sup>(5)</sup>. Khi pheá bình phải giữ vững nguyên tắc, mềm dẻo và khéo léo và cách thức tiến hành, bởi nội để gây toản thông nên lòng tôi trọng, tôi ái của cần bỏ niệm việc. Đây là vấn đề khai thác, nói lời sỏi sỏi thể tinh tế cần nói những gì, nói nên một nội nào, thời niệm nào, bằng

cách nào để không làm cho hồi khởi đầu và nhận lòng thì mới tiếp thu và sửa chữa khuyét niệm. Pheá bình coi và niệm thì tác dụng cần niệm, lan tỏa rất lớn nên lòng tôi trọng, tính tôi giác nhận khuyét niệm, sai phạm của cần bỏ niệm việc.

Quan triết và thức hiện ở đồng Hoà Chí Minh về tội pheá bình và pheá bình, trong quá trình xây dựng và hoạt động, Ngài ta luôn coi trọng tội pheá bình và pheá bình. Ngài ta khẳng định tội pheá bình và pheá bình là quy luật phát triển của Ngài, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Ngài và lý lẽ trách nhiệm của ngài với nhân dân. Tội pheá bình và pheá bình là biện pháp quan trọng để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Ngài, để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Ngài. Ngài là một tác giả chính trò, tác yếu trong quá trình vận động, phát triển, nội bộ Ngài sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Những nội không phải là mâu thuẫn nội tại, mà là mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái đúng và cái sai.

Trong nội kiện Ngài cảm nhận, vấn đề tội pheá bình và pheá bình là những lúc cho sỏi vận động, phát triển của Ngài. Bởi vì, Ngài phải giải quyết nhiều nhiệm vụ nặng nề nhiều vấn đề mới, phức tạp và luôn luôn vận động, nảy sinh. Sỏi nắm bắt và nhận thức của cần bỏ niệm việc không thể ngay lập tức hết sỏi sỏi sâu sắc mới vận để niệm thời cần khởi hành khởi những khuyét niệm, sai lầm. Thông qua tội pheá bình và pheá bình mà trình độ mỗi mặt của nội người cần bỏ niệm việc sẽ dần dần nâng cao, phẩm chất nội nội nội bộ đồng, rèn luyện, thổi thắp.

Chính nhờ sỏi sỏi trung thành, quan triết và vận dụng niệm nên ở đồng Hoà Chí Minh về tội pheá bình và pheá bình trong xây dựng và hoạt động, coi nhiều chừa thì nội nhiều nội sinh hoạt chính trò sỏi sỏi, này mạnh tội pheá bình và pheá bình trong toàn niệm, Ngài ta mỗi coi nội sỏi sỏi mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì nội thẳng lối này nên thẳng lối khác; mỗi coi nội bản lĩnh vượt qua nhiều lần thổi thắp cam go, thăm chí thoải trao nên vững vàng chừa lại con thuyền cách mạng ở những thời niệm hiểm nghèo, thổi niệm vận mệnh "ngọn cần treo sỏi sỏi". Thức

<sup>(3)</sup> Hoà Chí Minh. *Sđd*, t.4, tr.165-166.

<sup>(4)</sup> Hoà Chí Minh. *Sđd*, t.5, tr.261.

<sup>(5)</sup> Hoà Chí Minh. *Sđd*, t.5, tr.244.

tiên xây dựng Năng cho thầy: Lúc nào, nói nào việc tôi phê bình và phê bình không nào thức hiện nghiêm túc thì lúc nào nói nào xuất hiện những việc kiến làm suy yếu tổ chức năng, làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Hiện nay, vẫn còn những biểu hiện xem nhẹ, chừa thớt sẽ nghiêm túc tôi phê bình và phê bình. Ở nơi này, nói khác, lúc này lúc khác, sinh hoạt tôi phê bình và phê bình chừa con la hình thức. Người ta vẫn tổ chức sinh hoạt nếu nào, không thức chất lại tổ chức mặt linh hồn của các buổi sinh hoạt, rồi la nguyên tắc dẫn chui cho nên tôi phê bình và phê bình không con giới nào vai trò những lúc thực này sẽ phát triển của nó.

Ngày nay, bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chừa những yếu tố khai lòng. Năng lãnh đạo nhân dân ta thức hiện sẽ nghiệp nói môi, này mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ của Năng rất nặng nề. Phạm vi, quy mô lãnh đạo ngày càng mở rộng, nói tổ chức lãnh đạo đã đang phức tạp; vai trò lãnh đạo của Năng tăng lên, nói hỏi Năng phải luôn luôn và thức sẽ trong sách vở mạnh. Trong khi này cuộc sống sinh hoạt của cán bộ năng viên chừa nhiều chi phí, tài năng của nhiều yếu tố cải tiến các và tiêu cực. Do những tài năng tiêu cực của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, sẽ du nhập lối sống ngoài lái và các tệ nạn xã hội... nói tài năng, làm nhiều người thay nói về quan niệm thang giá trị nào nước xã hội, làm xói mòn nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp. Nói la những nguy cơ đe dọa sẽ trong sách của năng và của cải hệ thống chính trị.

Nếu biết, tình trạng suy thoái về chính trị, tổ chức, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ năng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chừa nước ngoài chừa, này lui mà con tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sẽ phần hoạt động nghe và sẽ yếu kém trong quản lý nhiều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân nói với Năng và Nhà nước, đe dọa sẽ ổn định, phát triển của đất nước. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chừa thức sẽ này và chừa sâu, ở một số nơi con mang tính hình thức, hiện

qua chừa cao, nhất là việc "làm theo" chừa rất yếu cầu.

Cùng với này "Năng lúc lãnh đạo và sẽ chiến đấu của không ít tổ chức năng con thấp; công tác quản lý năng viên chừa chừa sinh hoạt năng chừa nên nếp, nói dung sinh hoạt nghe nan, tôi phê bình và phê bình yếu... Nhiều khuyết điểm, sai lầm của năng viên và tổ chức năng chừa nước phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cô hời, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khai phá biến trong một bộ phận cán bộ năng viên. Kỹ luật, kỷ công ở nhiều tổ chức năng không nghiêm. Sẽ noan kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chừa tốt"<sup>(6)</sup>... Nếu khác phức tạp tình trạng trên, việc vẫn dung sáng tạo tổ chức Hồ Chí Minh về tôi phê bình và phê bình có ý nghĩa quan trọng cải và mặt lý luận và thức tiến, trong nói chừa ta cần tập trung vào các vấn đề chừa sau:

Một là trong bối cảnh hoàn cảnh nào, một cán bộ năng viên nếu phải chừa trong nên công tác tôi phê bình và phê bình, không nên phát huy hết những ý nghĩa của công tác này, nói hỏi phải nhận thức rõ những yếu cầu của nói Trách nhiệm, tôi phê bình và phê bình phải mang tính giáo dục.

Thông qua tôi phê bình và phê bình một cán bộ năng viên có dịp rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, phát triển trí tuệ và năng lực công tác. Ngoài ra, tôi phê bình và phê bình phải mang tính khách quan, trung thực, chân thành và công khai. Khi tôi phê bình cũng nhớ phê bình người khác, phải tôn trọng thức tế khách quan, không suy tính nhơ nhén, không vô vọng quy kết, không thổi phồng cũng nhớ cứu người, phải lấy lòng chân thành, lấy lòng thành ai mà thành thành với công nghiệp, công chí mình. Bên cạnh này công tác tôi phê bình và phê bình phải nắm bắt tính cụ thể thức, kịp thời. Còn nhớ vậy, tôi phê bình và phê bình một thức sẽ la vu khống sách bên, ném la hiện qua thức thức công thời giới vòng

<sup>(6)</sup> Năng Công sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Năng khai X tại Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Năng, Báo niên tài Năng Công sản Việt Nam.

sở hoàn kết, thống nhất trong nội ngũ của bộ năng viên.

Hai là tôi phê bình và phê bình phải gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nội giao, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ, giảng dạy. Còn hồ vầy mỗi công tác dụng giáo dục và tìm ra những biện pháp hữu hiệu để khắc phục khuyết điểm, nhận rằng ous nhiệm, tạo niềm tin cho các bộ năng viên tiến bộ góp phần xây dựng nền và vững mạnh toàn diện. Mặt khác, cần khắc phục biện pháp hành chính, minh bạch, năng va truy tìm khuyết điểm “bôi lông tìm vết” với khai khí ngôn từ năng nẹ chăm chỉ, chi chiet, mất thiếu ni sở cói mội chảnh thanh, khoan dung và tinh thần ái.

Ba là yêu cầu của tôi phê bình và phê bình phải nait nội bộ phải thật thà nói nầy nưicai hai mặt ous nhiệm và khuyết điểm về thực hiện những nhiệm vụ nội giao phải va quan nhiệm, năng lốc và công tác. Nói với khuyết điểm phải nói hết, nói nung, không né tránh, không nói dối cho khách quan. Cần phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai lầm, khuyết điểm.

Việc xử lý những sai lầm, khuyết điểm nội phải nội bộ tiến hành công minh và theo phông châm “trò bình cứu người”. Bác Hồ dạy: “Tôi phê bình rồi nếu sửa chữa, nếu tiến bộ cho nên phải thật thà phải thật nể mỗi công kết quả. Nếu chẻ lam cho qua chuyên, chẻ công hình thức thì vô ích”<sup>(7)</sup>. “Thuộc năng thì dạt dạt, nói thật thì nội việc”... Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm... Phê bình là cói giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, cho nên thái độ của người phê bình phải thanh khoản, nghiêm túc, nung móc... Tuy nhiên không nên công y mả mai, bôi móc, bảo thủ. Không nên phê bình lấy lệ căng không nên

“trước mặt không nói, xoi mói sau lưng”<sup>(8)</sup>.

Bốn là nói với người phê bình cần có thái độ nung nait, khuyết điểm nên móc nait thì phê bình nên móc nội tránh lối phê bình theo kiểu “nào to búa lớn”. Việc phê bình người khác phải nait lối Bác dạy: Nghiêm túc nhưng phải có tinh thần chí thông yêu lẫn nhau. Bác Hồ dạy: “Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mỗi người, là thức hành dân chủ. Không phê bình tức là bỏi mất một quyền dân chủ của mình”<sup>(9)</sup>. Mỗi người có quyền phê bình nhau nếu cùng nhau tiến bộ “Ngong phê bình và tôi phê bình tức là ngong tiến bộ tức là thoải bộ”<sup>(10)</sup>.

Năm là việc thi hành kỷ luật nói với những các bộ năng viên mắc sai lầm, khuyết điểm thì cách làm phải công khai, dân chủ cói công minh. Kỷ luật rồi phải thông báo cho tổ chức quan chức và cho chính người bị kỷ luật biết. Cần khắc phục việc tôi phê bình và phê bình một cách hình thức, đó hoa vì quy. Bên cạnh nội thức hiện tổ việc nêu những tấm gương sáng, nên hình trong việc thực hành tôi phê bình và phê bình.

Nói tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, việc quản trị và nait mình tôi phê bình và phê bình theo tổ tông Hồ Chí Minh năng là vấn đề và có bản, lâu dài; và là những yêu cầu trước mặt của cuộc và nait xây dựng và chảnh nền Năng, của quá trình nội mội và các cách bộ nait hành chính, nội mội cùng cách làm việc của mội cấp, mội ngành, mội các bộ năng viên nait xây dựng Năng ta, Nha nội ta thật sở trong sách, vững mạnh, thức sở của dân, do dân, vì dân, hống tôi thức hiện thanh công mục tiêu “dân giàu, nội mạnh, dân chủ công bằng, vài minh”.



<sup>(7)</sup> Hồ Chí Minh. *Sđd*, t.6, tr. 211.

<sup>(8)</sup> Hồ Chí Minh. *Sđd*, t.6, tr. 210.

<sup>(9)</sup> Hồ Chí Minh. *Sđd*, t.6, tr. 241.

<sup>(10)</sup> Hồ Chí Minh. *Sđd*, t.6, tr. 242.